

## **BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA THỊ ỦY BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

### **Về việc huy động nguồn lực địa phương cùng nguồn vốn trung ương thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn Thị xã Bến Cát**

---

Thị xã Bến Cát nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Bình Dương; được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương; thị xã có 08 đơn vị hành chính cấp xã với tổng diện tích 14.809,18 ha; dân số 309.902 người; tổng thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 109.000.000 đồng; đến nay, thị xã còn 1,2% hộ nghèo và 0,42% hộ cận nghèo.

Sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã Bến Cát đã triển khai kịp thời. Cụ thể: Tỉnh ủy đã ban hành công văn số **2306-CV/TU ngày 15/4/2015**, UBND tỉnh ban hành **Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 19/5/2015**, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành văn bản số 595/TB-TU ngày 24/05/2015, UBND thị xã ban hành văn bản số 1232/UBND-VX ngày 02/06/2015 tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức quán triệt đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đề ra nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện hiệu quả gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, bên cạnh nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh chuyển về, xác định nguồn vốn thị xã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của tín dụng chính sách xã hội, Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tăng cường hỗ trợ, ủy thác vốn cho Phòng giao dịch NHCXSH thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Trước khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 40, tổng dư nợ trên địa bàn đạt 95.962 triệu đồng, bình quân 13 triệu đồng/hộ. Trong đó vốn ngân sách thị xã chỉ đạt 156 triệu đồng. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 40 đến tháng 06/2020, tổng dư nợ đạt 279.865 triệu đồng, tăng 183.903 triệu đồng (tăng 2,9 lần), với 6.279 khách hàng đang còn dư nợ, dư nợ bình quân tăng lên 44,6 triệu đồng/hộ. Trong đó vốn ngân sách thị xã đạt 24.498 triệu đồng, tăng 24.342 triệu đồng. Vốn tín dụng chính sách đã được đưa đến 100% các khu phố, ấp trên địa bàn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính

sách cũng không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn ở tỷ lệ thấp chỉ chiếm 0,07%/tổng dư nợ.

Bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn cho vay, UBND dân thị xã còn dành một phần kinh phí 310 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc NHCSXH trên địa bàn góp phần tạo điều kiện giúp cho NHCSXH có trụ sở làm việc khang trang, ổn định, đảm bảo thực hiện tốt hoạt động của ngành cũng như nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Từ hoạt động tín dụng chính sách trong 05 năm qua đã hỗ trợ vốn cho hơn 12.000 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền là 279.865 triệu đồng, nguồn vốn này đã góp phần giúp cho hàng trăm lượt hộ vượt ngưỡng nghèo, cận nghèo vươn lên làm giàu; hơn 500 học sinh sinh viên có điều kiện học tập tốt hơn; gần 5.800 lao động được duy trì, tạo việc làm mới; gần 3.500 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng mới, sửa chữa đạt chuẩn quốc gia; giải ngân cho 05 hộ vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc sửa chữa nhà để ở; cho vay 9 doanh nghiệp nhỏ và vừa; vốn tín dụng chính sách góp một phần giúp cho 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến xã, phường đã nhận thức rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tầm quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương; đồng thời đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách (bổ sung nguồn vốn, hỗ trợ cơ sở vật chất...) được triển khai phù hợp, hiệu quả, thiết thực.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm hơn đối với hoạt động tín dụng chính sách, đồng thời chỉ đạo cấp cơ sở phối hợp tốt với NHCSXH trong việc tuyên truyền, vận động, giám sát các chương trình tín dụng chính sách một cách hiệu quả.

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tăng 3 lần so với trước khi có Chỉ thị 40; vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đẩy lùi tín dụng đen, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Qua những kết quả của tín dụng chính sách đạt được, có thể nói Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư phù hợp lòng dân, là một chủ trương quan trọng, làm thay đổi về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc vận dụng thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như:

- Việc huy động nguồn lực để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách không chỉ là trách nhiệm của Chính phủ mà còn là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhưng nguồn lực huy động vẫn còn nhiều hạn chế; một số chương trình có nhu cầu vay lớn nhưng chưa được đáp ứng: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP; cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

- Việc phối hợp lồng ghép hoạt động tín dụng chính sách với các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ nên hiệu quả sử dụng nguồn vốn chưa cao.

- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn nên hiệu quả một số chương trình chưa đáp ứng yêu cầu.

Nhằm phát huy, giữ vững những kết quả đã được trong 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, trong thời gian tới Thị ủy Bến Cát xây dựng một số giải pháp cụ thể như sau:

- Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người dân về các chủ trương, chính sách liên quan đến tín dụng chính sách xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức trong việc triển khai tín dụng chính sách. Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

- Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thị xã, Ban cán sự Đảng UBND thị xã căn cứ các quy định của trung ương, tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương để chỉ đạo các cấp chính quyền tiếp tục cân đối nguồn vốn địa phương để ủy thác qua NHCSXH cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cho phù hợp với đặc điểm địa phương; thực hiện lồng ghép có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trên địa bàn một cách bền vững.

- Ban cán sự Đảng UBND thị xã lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo kiện toàn, củng cố Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giữa NHCSXH và Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác ủy thác, giải ngân vốn tín dụng chính sách xã hội, đảm bảo quản lý chặt chẽ, bảo toàn vốn của Nhà nước.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, hội viên và người dân về các chủ trương, chính sách tín dụng hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội; đồng thời, gắn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- NHCSXH tiếp tục quan tâm đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo quy định của NHCSXH Việt Nam. Đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách ngày càng phát triển ổn định và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tác nghiệp nhằm tạo điều kiện để các đối tượng chính sách được tiếp cận một cách thuận lợi nhất với nguồn vốn tín dụng chính sách.

Để chương trình tín dụng chính sách xã hội phát huy hiệu quả hơn nữa, nhân hội nghị hôm nay, thay mặt Thị ủy Bến Cát, tôi xin phép đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW, kính đề nghị Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng cụ thể hóa tinh thần của Chỉ thị 40/CT-TW cho phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm, điều kiện cụ thể từng vùng, địa phương. Trên cơ sở đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để cho các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn được vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thoát nghèo bền vững.

- Chỉ đạo Đảng, Đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các chính sách, quy định liên quan đến đối tượng, mức cho vay, thời gian vay, điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng miền... để phân bổ nguồn lực phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả của chương trình tín dụng chính sách.

- Chỉ đạo Đảng, Đoàn Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về tín dụng chính sách, đồng thời phát huy tốt hơn nữa công tác giám sát, quản lý vốn ủy thác; phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.